

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑



เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้ดำเนินกิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) นำโดย นายสมร ออบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๒๓ คน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบาย และความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ตลอดจนรับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร อันสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยหน่วยต่อ ประชาคมระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒



เมื่อวันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้ได้ร่วมกัน ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำโดยพร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๐ คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบาย และความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ตลอดจนรับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร อันสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่